



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๒๒๕

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบทัศนคติรวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรรณุช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใน จ.สมุทรสาคร  
และการดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) แถลงความคืบหน้ากรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยัน ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ อยู่ที่ ๕๗๖ ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ ๑๙ ราย การคัดกรองเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว ๕๑๖ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่อยู่ในสถานกักกันโรค ๔๑ ราย รวม ผู้ป่วยสะสม ๔,๙๐๗ ราย สำหรับการสอบสวนโรคจากกรณีหญิงไทย อายุ ๖๗ ปี เจ้าของแพปลาในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก ๑๙ ราย โดยมี ๑ รายมีอาการหนัก คือ ชายไทยอายุ ๒๐ ปี โดยจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ส่วนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีการตรวจรวม ๑,๑๙๑ ราย พบผู้ป่วย ๕๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔

- มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่และกลุ่มแรงงานต่างด้าว กรมควบคุมโรคจะค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนใกล้เคียงอีก ๑๐,๓๐๐ ตัวอย่าง ที่เป็นลูกค้าตลาดกลางกุ้ง ทั้งที่ จ.สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และ จ.นครปฐม รวมทั้งอาจค้นหาเชิงรุกในชุมชนเพิ่มอีกที่ จ.นนทบุรี ฉะเชิงเทรา และ จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ขอให้เข้าสู่ระบบรับการตรวจเชื้อฟรี

- กรณีที่เกิดขึ้นเป็นการระบาดใหม่มากกว่าจะระบุเป็นการระบาดระลอกสอง เนื่องจากไม่ได้เชื่อมโยงกับการระบาดระลอกแรก แต่เป็นการติดเชื้อใหม่จากกลุ่มก้อนเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ส่วนจะระบุว่าต้นตอมาจากแรงงานเมียนมาหรือไม่ เป็นการยากที่จะค้นหาต้นทาง แต่ขณะนี้ให้ความสำคัญต่อการตีวงค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และยืนยันระบบการสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕ ยังรับมือได้

๑.๒ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรณีที่ จ.สมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธ.ค. พบการติดเชื้อในผู้สูงอายุ เป็นคนไทยในประเทศ ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้เป็นต้นเชื้อ คาดจะมาจากแรงงานเมียนมา เนื่องจากผลการตรวจเชื้อพบร้อยละ ๙๐ เป็นชาวเมียนมา ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ จึงทำให้เกิดอาการแพร่เชื้อได้ง่าย อีกร้อยละ ๑๐ เป็นคนไทย ถือเป็นการระบาดรอบใหม่ที่พบวงกว้าง และเป็นครั้งแรกที่ตรวจพบจำนวนมากกว่า ๕๐๐ คนในวันเดียว แต่ สธ.ได้รับทราบกลุ่มที่ติดเชื้อมีขอบเขตบริเวณที่ชัดเจน จึงควบคุมพื้นที่และจำกัดไม่ให้มีการแพร่ออกนอกพื้นที่ คาดภายใน ๒-๔ สัปดาห์ การแพร่เชื้อจะครบวงจรและจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

๑.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จุดตั้งต้นของการระบาดครั้งนี้ คือ ตลาดกลางกุ้ง โดยได้รับรายงานรายแรกตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธ.ค.จากนั้นก็สอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อ จนถึง ณ วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พบผู้ติดเชื้อ ๖๔๙ ราย แยกเป็น กลุ่มที่ตรวจพบที่โรงพยาบาลและการค้นหาผู้สัมผัส ๓๒ ราย พบใน จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม ๒ ราย กรุงเทพฯ ๒ ราย และ จ.สมุทรปราการ ๓ ราย ส่วนที่ จ.ราชบุรี ตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นสายส่งอาหารทะเลและเดินทางมาซื้ออาหารทะเลจากตลาดนี้แล้ว ๓๐ ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อนอกจากนี้ ให้มีการตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่ จ.สุพรรณบุรี และจังหวัดอื่น ๆ และกลุ่มการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนอีก ๖๕๗ ราย ตัวเลขผู้ติดเชื้อช่วงนี้จึงเพิ่มขึ้นเร็ว ซึ่งการค้นหาผู้ติดเชื้อได้เร็วก็จะช่วยให้ควบคุมสถานการณ์ได้เร็ว

๑.๔ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กทม.จึงได้เชิญคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือด่วน เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ ทั้งนี้ กทม.ได้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด ทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ เพื่อตรวจค้นหาเชื้อ พร้อมทั้งเดินหน้าปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแล้ว

๑.๕ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ กทม.ได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้ (๑) ปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัด กทม. ที่มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ - ๔ ม.ค.๖๔ ได้แก่ เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม โดยให้จัดการเรียนการสอนเสริมและการเรียนออนไลน์ทดแทน (๒) ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่มีภูมิลำเนาใน จ.สมุทรสาคร หรือเดินทางไปกลับ ระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดสมุทรสาคร ให้ปรับเปลี่ยนเป็นทำงานที่บ้าน (work from home) (๓) ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และงานรื่นเริงต่างๆ หากไม่สามารถระงับการจัดงานได้ ขอให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้มีระยะห่าง และจะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างเข้มข้น โดยจะต้องยื่นขออนุญาตพร้อมจัดทำแผนป้องกันการแพร่ระบาดกับสำนักอนามัย กทม.เพื่อพิจารณาก่อน (๔) ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดตั้งด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ๔ เส้นทาง ได้แก่ ถนนเพชรเกษม ถนนพระรามที่ ๒ ถนนบรมราชชนนี และถนนชายทะเลบางขุนเทียน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป (๕) งดใช้สวนสาธารณะของ กทม. เพื่อการรวมตัว หรือพักผ่อนหย่อนใจ แต่อนุญาตให้ใช้เฉพาะการออกกำลังกายเท่านั้น (๖) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหาเชื้อโควิด-๑๙ เชิงรุกในแรงงานต่างด้าว ๑๐๐% ที่ทำงานในตลาดสดทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ ทั้ง ๔๗๒ แห่ง รวมถึงผู้ค้าคนกลางที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าอาหารทะเลจาก จ.สมุทรสาคร (๗) ให้สำนักงานเขตคัดกรองเชื้อโควิด-๑๙ ในแรงงานต่างด้าวภายในแคมป์คนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง (๘) ขอความร่วมมือศาสนสถานต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ งดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำกิจกรรมภายในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (๙) ให้โรงเรียนในสังกัด กทม. คัดกรองผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นแรงงานต่างด้าว รวมทั้งนักเรียนที่เป็นบุตรหลานแรงงานต่างด้าว (๑๐) ให้สถานประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าไปใช้บริการ โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ๑๐๐% เว้นระยะห่างของโต๊ะอาหาร งดกิจกรรมการเต้น พร้อมให้สถานประกอบการหมั่นทำความสะอาดสถานที่ตามแนวทางปฏิบัติที่เคยกำหนดไว้

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงกลาโหม โปสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในครั้งนี้เป็น “การระบาดใหม่” ที่ไม่พึงปรารถนา จะต้องตัดวงจรการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการ และ ศบค.อย่างต่อเนื่อง อย่าย่ำต่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก่อนทุกครั้ง และขอให้ “ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก” ปฏิบัติตามมาตรการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ยอกจากบ้าน หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน และที่สำคัญคือสแกน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพื่อการสอบสวนและติดตามหากจำเป็น

๒.๒ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า แม้ในช่วงนี้อาจมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้น แต่ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะเป็นการค้นหาเชิงรุก แต่ขอเน้นย้ำให้ประชาชนดูแลป้องกันตนเอง ยืนยัน สธ. มีอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ รองรับอย่างเพียงพอ

๒.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีความกังวลว่าจะเกิดการติดเชื้อปนเปื้อนในอาหารทะเลที่นำเข้ามาจากทางชายแดน จากการรายงานพบการปนเปื้อนเชื้อในอาหารเป็นข้อมูลของต่างประเทศ ในประเทศไทยยังไม่พบกรณีดังกล่าว แต่ขอให้ประชาชนใช้มาตรการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน และใช้ช้อนกลางส่วนตัว ยืนยันว่าสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ

๒.๔ รศ.สุวินัย ภรณวลัย ประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย แสร้งข้อความจากเพจ “Sant Srianthumrong” ระบุสิ่งที่ควรทำที่สุดในเวลานี้ คือ การปกป้องกรุงเทพฯ ด้วยการประกาศปิดเรียน ปิดห้างสรรพสินค้า...

สรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ เข็มงวดขนส่งสาธารณะ ปิดร้านอาหารและสถานบันเทิง ให้ข้าราชการและเอกชนทำงานที่บ้าน ส่วนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้เรียนออนไลน์ทั้งหมด ฯลฯ อย่างน้อย ๗ วัน

๒.๕ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอแนะมาตรการสำคัญที่รัฐต้องทำในขณะนี้ คือ ปิดจังหวัดและตรวจทุกคนที่อยู่ในจังหวัด บังคับใส่หน้ากาก ๑๐๐% ทั้ง จ.สมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงต้องเตรียมรับมือการลักลอบออกนอกจังหวัด ซึ่งจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดเคสติดเชื้อแบบดาวกระจายในอีก ๒ สัปดาห์ถัดจากนี้

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ การพบผู้ติดเชื้อใน จ.สมุทรสาคร เป็นสถานการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคม และประเมินว่าการตรวจเชื้อหลังจากนี้จะพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นอีก และอาจไม่จำกัดเฉพาะใน จ.สมุทรสาคร หากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศคงเป็นเรื่องยากที่สถานพยาบาลจะรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อได้ทั้งหมด และอาจต้องสร้างโรงพยาบาลสนามจำนวนมากเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อ จึงจำเป็นที่ทุกคนในประเทศจะต้องให้ความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อื่น

๓.๒ ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในขณะนี้ คือ ระบบการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อไม่ให้ขยายตัวออกไปสู่วงกว้าง โดยเฉพาะการป้องกันพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นเมืองเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รอบใหม่ที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ ทำให้หลายฝ่ายกังวลจะส่งผลให้ต้องล็อกดาวน์กรุงเทพฯ อีกรอบหรือไม่

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.facebook.com/khaosod](https://www.facebook.com/khaosod) ระบุรู้สึกกังวลกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใน จ.สมุทรสาคร เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก และกรณีนี้อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้ โดยเห็นว่าสิ่งที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการในขณะนี้ คือ การประกาศปิดพื้นที่ทั้งจังหวัดที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อและพื้นที่โดยรอบ ห้ามการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันควรดำเนินการเข้มเด็ดขาดกับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดการแพร่ระบาดในกรณีนี้ด้วย

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และมีประวัติเดินทางไปยังตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ในช่วงวันที่ ๑ ธ.ค.๖๓ เป็นต้นมา ให้เข้ารับการตรวจประเมินความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งการณรงค์เน้นย้ำข้อควรปฏิบัติและขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามที่ทางราชการ และ กทม.กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น ลดการสัมผัส ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินมาตรการของ กทม.ในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีแนวโน้มรุนแรงและมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.banmuang.co.th](http://www.banmuang.co.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.mgonline.com](http://www.mgonline.com), [www.mcot.net](http://www.mcot.net), [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)